



DIOCESE OF FORT WORTH  
THE BISHOP'S OFFICE



Ngày 15 tháng 1 năm 2012

Quý vị thân hữu và anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Thánh Matthêu, Giáo xứ Thánh Micae, và Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thân mến,

Trong tư cách là Giám Mục của anh chị em, tôi rất phiền muộn trong bốn phần trình bày với anh chị em về những tố cáo lạm dụng tình dục do một linh mục đã từng được ủy nhiệm tại giáo xứ này nhiều năm trước đây. Cha Giuse Nguyễn Từ đã được ủy nhiệm tại Giáo xứ Thánh Matthêu từ năm 1975 đến năm 1977, và sau đó, một lần nữa từ năm 1980 đến năm 1993. Giáo xứ Thánh Matthêu vốn là Giáo xứ tiền thân của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha Từ còn được ủy nhiệm tại Giáo xứ Thánh Micae từ năm 1979 đến năm 1980. Đã có những tố cáo cha Từ về hành vi thiếu đứng đắn liên quan đến tình dục và những tố cáo này được nhận thấy rất có thể là đúng. Cha Từ đã bị Dòng Đaminh vĩnh viễn huyền chỉ các năng quyền linh mục và đang thuộc diện bị giám sát vĩnh viễn; đương sự không còn trong cương vị có thể tác hại thêm nữa.

Tám phụ nữ đã đến Giáo Phận tố cáo hành vi lạm dụng tình dục của cha Từ. Ủy ban Kiểm Định Hạnh Kiêm và tôi đã nhận thấy những tố cáo ấy là đáng tin và xác đáng. Giáo Phận Fort Worth cũng như Tỉnh Dòng Thánh Martin de Porres, tức Tỉnh Dòng Miền Nam thuộc Dòng Giảng Thuyết, mà cha Từ là một phần tử, đã tiến hành điều tra những tố cáo ấy. Những tố cáo ấy chưa hề được rút lại như một số người đã đồn đoán.

Tôi muốn gửi đến những phụ nữ ấy lời xin lỗi và biểu lộ nỗi phiền muộn của tôi về tổn hại, đau đớn và thống khổ mà họ đã phải cam chịu vì cha Từ. Tôi biết những sự cố ấy đã gây tổn hại tang thương và làm mất niềm tin cho những phụ nữ này cũng như gia đình của họ. Điều đó cũng tác hại đến bản thân tôi, đến Giáo Xứ này, Giáo Phận này và Giáo Hội toàn cầu. Là một linh mục, tôi cảm thấy ngượng ngập, chán chường, kinh sợ và giận dữ trước thái độ ấy. Bất cứ linh mục nào hành xử như thế cũng là tội lỗi và là tội ác.

Nhân danh Giáo Hội, tôi xin gửi lời xin lỗi đến từng người trong các phụ nữ ấy, gia đình của họ, và tất cả những ai đã bị lạm dụng. Hằng ngày tôi vẫn nguyện cầu cho tất cả các nạn nhân của những hành vi kinh tởm ấy và mong sao sức mạnh của sự dữ ấy bị đập tan qua sự thừa nhận công khai này về những thất bại của cha Từ. Tôi mời gọi tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Một lần nữa tôi muốn tuyên bố và bảo đảm với từng anh chị em rằng chính bản thân tôi đã duyệt xét những chương trình mang tên ***Called to Protect: Keeping Children Safe - Mời Gọi Bảo Vệ: Giữ Gìn An Toàn Cho Trẻ Em*** - trong Giáo Phận Fort Worth, đó là những chương trình giáo dục mọi thành phần trong toàn Giáo Phận về vấn đề can hệ này. Đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc điều hành của tôi nhằm thực hiện tất cả những gì có thể để ngăn ngừa bất kỳ một lạm dụng tình dục nào do bất cứ ai trong Giáo Phận Fort Worth. Nhiều anh chị em hôm nay có mặt tại đây đã hoàn tất ***Safe Environment Program - Chương Trình Môi Trường An Toàn*** - Tôi xin cảm ơn và mời gọi anh chị em hãy cùng tôi hoạt động không ngừng nghỉ để chặn đứng bất kỳ một lạm dụng nào.

Nếu có ai tại đây đã từng bị một linh mục hoặc bất kỳ chức việc nào trong Giáo Hội lạm dụng, tôi mời gọi anh chị em ấy cứ mạnh dạn tố lộ để khởi đầu tiến trình chữa lành. Các nhân viên của tôi sẵn sàng và vui lòng trợ giúp. Đường dây nóng về vấn đề lạm dụng sẵn có trên trang web của Giáo Phận (817-560-2452 Ext 201). Anh chị em cũng có thể gọi đến văn phòng của tôi để được chỉ dẫn đến đúng nhân sự.

Chân thành trong Chúa Kitô

Kevin W. Vann, J.C.D., D.D.  
Giám Mục giáo phận Fort Worth

THE CATHOLIC CENTER